

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

โรคถั่วฝักยาว



ระยะนี้ฝนส่งท้ายฤดูมาถี่บ่อย กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรปลูกถั่วฝักยาวให้สังเกตโรคจากเชื้อรา 2 ชนิด...โรคใบจุด และโรคราสนิม ที่สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของถั่วฝักยาว

โรคใบจุด ให้สังเกตใบล่างใกล้ผิวดิน จะมีจุดแผลสีน้ำตาลปนแดงขนาดเล็ก ต่อมาแผลขยายใหญ่ กลมสีน้ำตาล ขอบแผลไม่สม่ำเสมอ กลางแผลมีจุดไขว่ปลาเล็กสีเทาดำเรียงเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้น...ถ้าอาการรุนแรง แผลจะกระจายทั่วบนใบ ที่หลังใบพบเชื้อราขึ้นปุยสีน้ำตาลเข้ม ใบแห้งกรอบและร่วง ลำต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ให้เกษตรกรตัดใบที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไทโอฟาเนต-เมทิล 70% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารคลอโรทาโลนิล 50% เอสซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร...พ่นทุก 7 วัน

โรคราสนิม มักพบมากในระยะถั่วฝักยาวเริ่มออกดอก สังเกตบริเวณใต้ใบแก่เหนือผิวดิน แล้วค่อยลามขึ้นด้านบนของลำต้น มีจุดแผลสีเหลืองซีด กลางแผลมีตุ่มนูนสีน้ำตาลแดง รอบแผลสีเหลือง ต่อมาตุ่มนูนขยายใหญ่จนปริแตกออกเป็นผงสีน้ำตาลแดงคล้ายสีสนิม...หากรุนแรงจะพบแผลกระจายทั่วทั้งใบเหลือง และหลุดร่วง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อราคลอโรทาโลนิล 50% เอสซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไตรอะดีมีฟอน 20% อีซี อัตรา 10-15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะซอกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโค-นาโซล 20%+12.5% เอสซี อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน

แปลงปลูกถั่วฝักยาวที่มีการระบาดของทั้ง 2 โรค เมื่อสิ้นสุดฤดูปลูกหลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรควรทำความสะอาดเก็บต้น เก็บกวาดเศษซากพืชส่วนที่เป็นโรค และกำจัดวัชพืชในแปลงนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันที เพื่อลดปริมาณการสะสมเชื้อ ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขยายพันธุ์ข้ามฤดูกาล การปลูกในครั้งถัดไป ไม่ควรปลูกถั่วฝักยาวแน่นจนเกินไป ควรปรับระยะปลูก ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องผ่านแปลงปลูกได้ หลีกเลี่ยงการให้น้ำในช่วงเย็นหรือใกล้ค่ำ จะสามารถลดการเกิดโรคได้

G2-G3..มันฝรั่งพันธุ์ไทยทำ ปลุกได้ดีทั้งเหนือ-อีสาน



“เพราะบ้านเรายังไม่มีเทคโนโลยีผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งตัวเอง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากต่างประเทศปีละ 5,000 ตัน ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง เพราะหัวพันธุ์นำเข้าราคาสูงตก กก.ละ 35 บาท กรมวิชาการเกษตรจึงมีโครงการผลิตหัวพันธุ์ที่ให้เกษตรกรผลิตได้ง่าย มีต้นทุนต่ำลง และวันนี้เราสามารถสร้างหัวพันธุ์ให้เกษตรกรปลูกได้เองแล้ว”

นายสนอง จรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เล่าว่า เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับผู้ประกอบการธุรกิจมันฝรั่งแปรรูป “เลย์” นำหัวพันธุ์มันฝรั่งสายพันธุ์ดีจากสหรัฐอเมริกา มาทำการปรับปรุงพันธุ์ จนได้หัวพันธุ์รุ่น G0 ที่ให้ผลผลิตสูงไร่ละ 5 ตัน จากเดิมที่ได้เพียง 2-3 ตัน แต่เมื่อนำไปลงแปลงปลูก มีปัญหาโรคใบจุดกับหรือโรคใบไหม้ จึงต้องทำการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ จนได้พันธุ์ G1 การทดลองในโรงเรือนได้ผลดี ทนโรคดังกล่าวได้ แต่เมื่อนำไปทดลองปลูกในพื้นที่จริง ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับพบปัญหาโรครากเน่าจากเชื้อราและไส้เดือนกัดทำลายหัวมันฝรั่ง

“เราต้องปรับปรุงพันธุ์ใหม่อีกครั้ง ในที่สุดได้มาเป็นพันธุ์ G2 ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ และพันธุ์ G3 สำหรับภาคอีสาน เมื่อนำไปปลูกในพื้นที่จริง 3 รุ่น ปรากฏว่า ไม่มีปัญหา ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5 ตัน ทำให้เกษตรกรได้หัวพันธุ์คุณภาพ ในราคาถูกลงกว่านำเข้า จาก กก.ละ 35 บาท เหลือเพียง 26 บาท ไม่เพียงจะลดต้นทุนค่าหัวพันธุ์ให้ถูกลง การดูแลรักษายังต่ำลง เพราะทนโรค ไม่ต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืช ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเท่าตัว”



ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงใหม่รายงานว่า เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุด ผู้ประกอบการธุรกิจมันฝรั่งแปรรูปยังได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ดำเนินการแผนระยะยาว 5 ปี (2560-2564) ภายใต้โครงการพัฒนาหัวพันธุ์มันฝรั่งภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 6,000 ราย พื้นที่ปลูกกว่า 28,000 ไร่ ใน 11 จังหวัดของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแผนจะขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 16 จังหวัด บนพื้นที่อีก 67,000 ไร่ เพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่น เช่น กระเทียม หอมแดง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ชอกช้ำ! ราคาข้าวทุบสถิติต่ำสุด "พณิชย์" ดิ้นพล่านระทึก "นาปี" ดิ่งตามลงเหว



น้ำแล้ง-น้ำท่วมทำอะไรไม่ได้ ข้าวไทยราคาดีดิ่งเหว ข้าวขาวเหลือตันละ 360 เหรียญฯ ต่ำสุดรอบ 2 ปี ข้าวหอมมะลิร่วงแรงเหลือ 650 เหรียญฯ ต่ำสุดรอบ 5 ปี เหตุตลาดไม่มีคำสั่งซื้อ “พณิชย์” ดิ้นหัวนกระทบราคาข้าวเปลือกนาปีที่จะออก พ.ย.นี้ ด้าน กรม.เลื่อนมาตรการช่วยไร่มันเร็วขึ้น 2 เดือน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยเสนอขายอยู่ที่ตันละ 360-365 เหรียญสหรัฐฯ ต่ำสุดในรอบ 2 ปี หรือนับตั้งแต่ที่คณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) บริหารประเทศ ส่วนราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ตันละ 650 เหรียญฯ ต่ำสุดในรอบ 5 ปี

สำหรับสาเหตุที่ราคาส่งออกข้าวไทยปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวขาว 5% เพราะหลายประเทศมีข้าวชนิดเดียวกัน แต่ตลาดไม่มีคำสั่งซื้อ ทำให้ประเทศส่งออกแข่งขันกันลดราคาขาย โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของเวียดนามเหลือตันละ 325 เหรียญฯ ต่ำกว่าข้าวชนิดเดียวกันของไทยตันละ 40 เหรียญฯ ส่วนปากีสถานอยู่ที่ตันละ 315-320 เหรียญฯ (ราคาซีไอเอฟ ที่รวมค่าระวางเรือ และค่าประกันภัย) เมื่อทอนกลับมาเป็นราคาเอฟโอบี ซึ่งเป็นราคา ณ ท่าเรือ จะต่ำกว่าตันละ 300 เหรียญฯ ด้วยซ้ำ

“ทั้งนี้ ตลาดที่เดิมคาดว่าจะซื้อข้าวหลายแห่ง ขณะนี้เริ่มมีผลผลิตข้าวในประเทศดีขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่ปกติจะนำเข้าช่วงปลายปี ขณะนี้ประเมินว่าน่าจะนำเข้าในปริมาณลดลงกว่าที่เคยนำเข้าเมื่อปีก่อน ส่วนเงินที่ไทยมีสัญญาซื้อข้าว 1 ล้านตันในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการเจรจาลดราคาส่งมอบล็อตแรก 100,000 ตัน โดยเงินได้ต่อราคาถูกมาก ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะขายได้หรือไม่ เพราะผลผลิตข้าวในจีนดีขึ้น และมีข้าวจากปากีสถานในราคาถูกกว่าเข้าไปทำตลาดอีก”

นายชูเกียรติกล่าวต่อว่า เท่าที่ประเมินสถานการณ์ยังไม่เห็นถึงแนวทางที่จะกระตุ้นตลาด ข้าวไทยให้ส่งออกมากขึ้นได้ เพราะความต้องการซื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอาจทำให้ปริมาณการส่งออกปีนี้ได้เพียง 9.2 ล้านตัน จากเป้าหมายที่ 9.5 ล้านตัน เพราะในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี การส่งออกต่อเดือนเหลือเพียง 650,000 ตันเท่านั้น หากจะให้ได้ตามเป้าหมาย ในช่วง 4 เดือนที่เหลือต้องส่งออกเดือนละ 700,000 ตันขึ้นไป

“ไม่เฉพาะราคาข้าวที่ลดต่ำลง แต่พืชเกษตรอื่น ๆ ก็ลดลงมาก ทั้งมันสำปะหลัง ข้าวสาลี ข้าวโพด เพราะผลผลิตปีนี้ดีมากเกือบทั้งโลก ยกเว้นน้ำตาลทรายที่ยังมีปัญหาคงเหลืออยู่ ซึ่งการจัดโปรโมชั่นด้วยการไปเปิดตลาดต่างประเทศ เชิญผู้ซื้อผู้นำเข้ามาหารือ เพื่อให้ซื้อข้าวจากไทยช่วยได้แค่ระดับหนึ่ง แต่ก็คงมีคำสั่งซื้อไม่มาก เพราะความต้องการซื้อข้าวโลกที่ลดลง” นายชูเกียรติกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า ภายในสัปดาห์นี้ กระทรวงจะเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับข้าวทั้งหมดมาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ตลาดข้าวในปัจจุบัน เพราะเป็นช่วงราคาข้าวที่ตกต่ำลง ซึ่งอาจทำให้ราคาข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 59/60 ที่จะออกมาในเดือน พ.ย. นี้ ตกต่ำตามไปด้วย ทั้งนี้ หลังจากหารือกับทุกฝ่ายและได้ข้อสรุปในเรื่องของมาตรการและแนวทางที่จะผลักดันราคาข้าวไทยแล้ว จะเชิญภาคเอกชนประชุมใหญ่ร่วมกับนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ ต่อไป

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2559/ 2560 เพิ่มเติม โดยให้เลื่อนเวลาการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2559 ใน 3 โครงการ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 2.โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง และ 3.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จากเดิมจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ธ.ค. 2559-31 ธ.ค.2562 เป็นเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2559 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วขึ้น

ครม.ยังได้อนุมัติโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง กรอบวงเงินที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยรวม 1,200 ล้านบาท โดยเลื่อนกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2559-31 ส.ค.2561 และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร 3% ต่อปี โดยรัฐบาล และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ 1.5% วงเงินกู้รวมประมาณ 40,000 ล้านบาท รวมทั้งโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดย ธ.ก.ส.จะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 0.5% ต่อเดือน หรือ 6%ต่อปี วงเงินกู้อย่างไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท